

ผลงาน'ทีมศก.ใหม่' เอกชนชี้แค่คาบเส้น

“
ยังไม่พอใจ ต้องประเมิน
ทุก 3 เดือน เป้าหมาย
คือราคาสินค้าเกษตร
ต้องไม่ตกต่ำกว่านี้
กฤษฎา บุญราช



“
ภาพรวมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจใหม่
ถือว่าทำงานได้ดี
ทุกกระทรวง
เจบ นำชัยศิริ



กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา”ประเมินผลงาน
ตัวเองยังไม่พอใจราคายาง-ข้าว ขณะที่
รัฐมนตรีพลังงานไม่ผ่านผลงานโรงงานไฟฟ้า
ในภาคใต้ ภาคเอกชนประเมินให้คะแนน
ผ่านคาบเส้นชี้ตัวเลขเศรษฐกิจดีแต่ยังไม่ลง
ระดับฐานราก
รัฐมนตรีเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561 และรัฐมนตรีหลายคน
เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.
2561 ขณะนี้ครบ 3 เดือนแล้ว
สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นกระทรวงที่เปลี่ยนรัฐมนตรีถึง 3 คน
อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ผลรวม

โดยนายกฤษฎา บุญราช ระบุว่ารัฐบาล
ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ประกาศกรอบ
การทำงาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560
มีภารกิจที่ให้ความสำคัญ คือ การแก้ปัญหา
ราคายางพารา

การแก้ปัญหาของนายกฤษฎา ได้รับฟัง
ความเห็นชาวสวนและหารือกับมาเลเซียและ
อินโดนีเซียเพื่อชะลอการส่งออกยาง 3.5แสนตัน
ที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค. นี้ และ
ผลักดันให้หน่วยรัฐซื้อยางในบึงประมาณ
2561-2562 รวมทั้งงดการกรีดยางในพื้นที่
ของรัฐ 3 เดือน และสนับสนุนสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการ 20,000 ล้านบาท

นายกฤษฎา กล่าวว่า ได้ทำให้ราคายาง
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ธ.ค.2561 ยางแผ่นดิบ
ก.ก.ละ 41.90 บาท และราคาวันที่ 8 มี.ค.
2561 ก.ก.ละ 48.58 บาท ส่วนสินค้าเกษตร
อื่น เช่น ข้าว ฝ้ายอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท เป็น
ที่พอใจของชาวนา แต่ส่วนตัวยังไม่พอใจ
ผลงาน และต้องประเมินผลงานทุก 3 เดือน
มีเป้าหมายเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรไม่ตกต่ำกว่า
โดยระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาลจะต้องทำให้
ข้าวและยางพารามีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้อง
ลดผลผลิตยางจากปีละ 4.5 ล้านตัน ให้เหลือ
3.5 ล้านตัน จะส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรได้รับ
ปรับเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 60 บาท ทั้งหมดนี้
เป็นการกดดันทั้งตัวเองและเจ้าหน้าที่
“ศิริ”โรงไฟฟ้ากระบี่ไม่ดับ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ผลงานที่ชัดเจน คือ
การประมูลสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งบงกช
และเอราวัณที่จะประกาศเชิญชวนปลาย เม.ย.

และได้ผู้ชนะประมูล ก.พ.2561 ส่วนโรงไฟฟ้า ถ่านหินกระบี่และเทพาต้องยืดเวลาไป 5 ปี และต้องทำรายงานผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (เอ็ลอีเอ) เพื่อประเมินที่ตั้งโรงไฟฟ้าใช้เวลา ศึกษา 9 เดือนทำให้โครงการยืดเวลาออกไป

นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การผลักดันสัมปทานปิโตรเลียมมีความคืบหน้าหากผลักดันได้จะเป็นผลงานสำคัญจึงให้คะแนน 9 เต็ม 10 ร่าง ส่วนการผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ จะสรุปได้ในปลาย เดือนมี.ค.นี้ เป็นผลงานที่มีความคืบหน้า แต่ การผลักดันโรงไฟฟ้าในภาคใต้ยังไม่มีการรอบ เวลาที่แน่ชัดว่าจะสร้างได้เมื่อไหร่และจะสร้าง ได้หรือไม่ จึงให้คะแนนส่วนนี้เพียง 6 เต็ม 10

“ไพรินทร์”เน้นสายต่อนโยบายเดิม

ส่วนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมาย ให้กำกับดูแลงานส่วนใหญ่เป็นการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการติดตามแผนฟื้นฟู รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ ขสมก. รฟท.และ การบินไทย โดยผลงานสำคัญอยู่ที่การผลักดัน ให้ซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คันที่ ขสมก.วางแผน นำมาใช้ในเดือน พ.ค.นี้ แต่มีงานที่ยังไม่มี ความคืบหน้า เช่น การก่อสร้างแหลมฉบัง เฟส 3 วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท ที่ติดปัญหา รายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาความแออัดในสนามบิน 6 แห่ง ของ ทอท.

“ฉัตรชัย-กอบศักดิ์”ผลงานคาบเส้น

ผลงานของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี มาดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (สทนช.) ทำแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 วงเงิน 1.28 แสนล้านบาท และนาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี มีผลงานผลักดันกฎหมายลด ความเหลื่อมล้ำและกฎหมายธุรกิจ

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผอ.หลักสูตร การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ประเมินผลงานของ พล.อ.ฉัตรชัย และนายกอบศักดิ์ ได้คะแนนคาบเส้น 5.5-6 เต็ม 10 เพราะยังไม่เห็นผลงานส่วนที่นายก

มอบให้กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ และนายก อบศักดิ์ที่ถูกมอบหมายหลายงานอาจต้องมา จัดลำดับเรื่องเร่งด่วนเพราะเหลือเวลาไม่มาก

“สุวิทย์-สนธิรัตน์”ทำงานถนัด

สำหรับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทำงานที่ ถนัดในสายวิชาการเพื่อใช้วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงได้รับอนุมัติ งบประมาณ 14 โครงการบิโรร็อค 3,200 ล้านบาท ซึ่ง นายสุวิทย์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีไว้ใจเรื่องนี้ ในการอนุมัติก่อนหน้านี้ ในขณะที่การทำงานจะ มุ่งสโลว์ Action to Vision จะแสดงวิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่ได้

ส่วนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ขยับ ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเคย ระบุว่าต้องการให้ทุนนโยบายที่ก่อให้เกิดเงินสะพัด ในระบบเศรษฐกิจฐานราก 1.6 แสนล้านบาท และหลายงานของนายสนธิรัตน์ เริ่มทำมาตั้งแต่ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รวมทั้งได้นางสาว ชูติมา บุญยประภัศร มาเป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เอกชนชี้ผลงานยังไม่ลงฐานราก

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า รัฐมนตรี เศรษฐกิจใหม่ทำงานได้ดีทุกกระทรวง ใน ภาพรวมจึงให้คะแนน 8 เต็ม 10 และ ส.อ.ท. ยังได้ทำงานกับกระทรวงเกษตรฯ มากขึ้น เป็นครั้งแรก เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรและ การนำเครื่องจักรกลการเกษตรไปเพิ่มผลผลิต ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ยังมีความร่วมมือ อุตสาหกรรม 4.0 และกระทรวงพลังงาน ก็ได้ เร่งเดินหน้าจัดทำสัมปทานแหล่งก๊าซที่เป็น เรื่องสำคัญของภาคอุตสาหกรรม

นายศักดิ์ชัย อุ่ณจิตติกุล ประธาน สถาบันวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม ส.อ.ท.กล่าวว่า สำหรับนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ที่มีนโยบาย ทำบิโรร็อคมาใช้เป็นฐานข้อมูลส่งเสริมเอสเอ็มอี ถือว่าสอบผ่าน แต่จากนี้ต้องดูว่าในภาคปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายเป็นอย่างไร

ว่าที่ ร.อ. จิตร ธิธรรมานนท์ รองประธาน

หอการค้าไทย กล่าวว่า เห็นความพยายามของ รัฐมนตรีใหม่แต่งานบางอย่างเป็นการวางพื้น ฐานระยะยาวจึงไม่ค่อยส่งผลถึงระยะสั้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหากำลังซื้อของผู้บริโภค ใน ภาพรวมจึงให้คะแนนกลางระดับ 5 คะแนน เพราะตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริงในระดับเศรษฐกิจฐานราก

ส่วนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่เห็นนโยบายใหม่ ต่างจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีนโยบายใหม่ เช่น 9 มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี การพัฒนา อุตสาหกรรม 4.0